

**THÔNG BÁO**  
**Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2020-2021**  
(Khối THPT)

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp	
		Lớp 10	Lớp 11, 12
I	<b>Điều kiện tuyển sinh</b>	Học sinh tốt nghiệp THCS tại tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh lân cận (kể cả người học tốt nghiệp các năm học trước, nếu còn đủ tuổi học, có hồ sơ hợp lệ, có nguyện vọng lên lớp 10).	- Học sinh có học lực và hạnh kiểm khá trở lên. Trường hợp học lực trung bình phải có ít nhất một trong 3 môn Toán, Văn, Anh trên 7,5. - Kiểm tra khảo sát năng lực học tập 2 môn Toán và Văn.
II	<b>Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện</b>	<b>1. Chương trình giáo dục cứng:</b> Thực hiện theo Chương trình GDPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. <b>2. Chương trình giáo dục mềm:</b> Bổ trợ nâng cao kiến thức môn học, hỗ trợ học sinh giỏi, học sinh yếu kém, tăng cường khả năng Ngoại ngữ, Toán, Ngữ Văn, kỹ năng mềm, chú ý phát triển năng khiếu cá nhân, các hoạt động trải nghiệm,...	
III	<b>Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh</b>	<b>1. Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình:</b> Nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện, làm tốt công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường. <b>2. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh:</b> - Học sinh thực hiện tốt nội qui nhà trường, chủ động tích cực trong học tập. - Thực hiện theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 và Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.	
IV	<b>Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục</b>	<b>1. Chính sách khen thưởng cho học sinh hàng năm theo quy định khen thưởng.</b> <b>2. Các cuộc thi về kiến thức:</b> Tham gia cuộc thi vẽ tranh “ <i>Ô tô mơ ước của em</i> ”; Giải bơi cấp trường do Trung tâm TDDT tổ chức; Ngày hội “ <i>Thiếu nhi vui, khỏe</i> ”. Giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với các trường trong khu vực.	
V	<b>Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học</b>	- Không có học sinh vi phạm pháp luật. - Hạnh kiểm khá tốt đạt 95% trở lên. - Học sinh lên lớp thẳng 100% - Học sinh tốt nghiệp THPT 100% - 100% học sinh có đủ sức khỏe để tham gia học tập.	

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp	
		Lớp 10	Lớp 11, 12
	sinh dự kiến đạt được		
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	Học sinh có khả năng tiếp thu học tập ở cấp học cao hơn.	

Tuyên Quang, ngày 25...tháng 11.năm 2020

**HIỆU TRƯỞNG**



**PGS.TS Nguyễn Bá Đức**